



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ที่ ๕๐๐ /๒๕๖๕

เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๕๖๒ ความว่า อำนาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ จึงมอบอำนาจให้ นายแดง เกรียมมะเรียง ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามเอกสารแนบท้าย

ให้ผู้ได้รับมอบอำนาจ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ หากพบปัญหาและอุปสรรค ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข แล้วให้ทำบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงให้ทราบด้วยทุกสามสิบวัน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิษณุ อยู่อุ้นพะเนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ที่ ๔๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ที่	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการ แทน
๑	การอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร	พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒	-ออกใบอนุญาต -การต่อใบอนุญาต -การออกใบแทนใบอนุญาต -การสั่งพัก/การเพิกถอนใบอนุญาต -การออกหนังสือรับรองการแจ้ง ตามข้อบัญญัติ อบต.หนองระเวียง เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสม อาหาร พ.ศ.๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๐
๒	การอนุญาตประกอบ กิจการ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒	-ออกใบอนุญาต -การต่อใบอนุญาต -การออกใบแทนใบอนุญาต -การสั่งพัก/การเพิกถอนใบอนุญาต ตามข้อบัญญัติ อบต.หนองระเวียง เรื่องการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖
๓	การอนุญาตจัดตั้ง ตลาด	พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒	-ออกใบอนุญาต -การต่อใบอนุญาต -การออกใบแทนใบอนุญาต -การสั่งพัก/การเพิกถอนใบอนุญาต ตามข้อบัญญัติ อบต.หนองระเวียง เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๕๑
๔	การอนุญาตการ ควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒	-การออกใบอนุญาต -การสั่งงดฆ่าสัตว์/ทำลายสัตว์ ตามข้อบัญญัติ อบต.หนองระเวียง เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่าย เนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๙
๕	รายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)	พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒	-รับรายงาน -ออกใบรับ -รวบรวมรายงาน เสนอต่อเจ้าพนักงาน ควบคุมมลพิษ

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน
๖	การอนุญาตใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	พ.ร.บ. สถาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒	การอนุญาตใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง
๗	การอนุมัติคําสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์	พ.ร.บ. สถาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒	-การอนุมัติคําสั่งเวรรักษาการณ์ -การอนุมัติแทนเวร
๗	การเบิกวัสดุสํานักงาน	พ.ร.บ. สถาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒	การอนุมัติเบิก-จ่าย-อิม วัสดุสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียงทุกรายการ
๘	อนุมัติเกี่ยวกับเอกสารของทางราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ร.บ. สถาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒	อำนาจในการอนุญาต อนุมัติที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ งานนโยบาย